

Điều khoản và nội dung khách hàng cần lưu ý

Điều khoản	Người được bảo hiểm	Trừ khi được đề cập đến trong những phần khác của Quy tắc bảo hiểm, Người được bảo hiểm là chủ xe có xe ô tô được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô.
	Chủ xe	Là tổ chức, cá nhân sở hữu xe ô tô hoặc được chủ sở hữu xe ô tô giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô; hoặc cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thực tế chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có Hợp đồng mua bán phù hợp với quy định của pháp luật.
	Tóm tắt các loại trừ bảo hiểm chính	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, người điều khiển xe và những người có quyền lợi. 2. Tại thời điểm xe tham gia giao thông xảy ra tổn thất, thiệt hại, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp. 4. Người điều khiển xe có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo pháp luật. 5. Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm. 6. Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép); xe được bảo hiểm dùng để kéo xe khác không tuân thủ pháp luật. 7. Xe chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật. 8. Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, giảm giá trị thương mại, hỏng hóc do khuyết tật hoặc hỏng hóc thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa (bao gồm cả chạy thử). 9. Tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước. 10. Tổn thất đối với săm lốp, bạt thùng xe, nhãn mác 11. Mất bộ phận của xe do bị trộm hoặc bị cướp (trừ khi có thỏa thuận khác). 12. Mất toàn bộ xe trong trường hợp lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe. 13. Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, dụng cụ điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào. 14. Xe chở quá tải trọng hoặc quá số lượng người từ 50% trở lên. 15. Tổn thất các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp. 16. Loại trừ bảo hiểm cho xe tập lái.
Nội dung khách hàng cần lưu ý	Thời hạn yêu cầu bồi thường	Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
	Miễn trừ trách nhiệm	Thông tin được cung cấp tại đây không phải là một hợp đồng bảo hiểm. Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm.